
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 

ครั้งที่  1/2565 
ประจ าปี  พ.ศ.2565 

วันที่  28  ธันวาคม  2565 
 เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมพระปรางค์  ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี   ชั้น 3 
……………………………………… 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1.   นายจรินทร ์  แสงเจริญ   
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 1 
2.   นายสุพล  อนามัย  
3.   นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์  
4.   นายฐิติพงษ์  นุชถาวร   
5.   นายวโิรจน ์  นุชถาวร   
6.   นางสาวภูธันยพร โสมทัศน์ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 2  
7.   นายยงยุทธ  สังวรณ์   
8.   นายศุภฤกษ ์ บุญเต็ม  
9.   นายชายเอก  มีอ่ิม  
10. นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  
11. นายกฤษณ  แสงวณิช 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 3  
12. นายเทียน  อินชื่นใจ   
13. นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ 
14. นายจเร  บูรณพานิช 
15. นายวิรัตน ์  จิระธนากร  
16. นายนคร  เทพพานิช 
17. นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  
 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1.   นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
2.   พลต ารวจตรี กิตติ สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
3.   จ่าสิบเอก ประภาส อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
1. นายเกื้อกูล  ไชยพยอม 

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
1.  นายมนู  อาลี 
2.  นายเชลล ์  ชโยวรรณ 
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เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1. นายสรวชิญ์  เอ่ียมเอก หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1.  นางสาวกวิสรา ฉุยฉาย  นิติกรปฏิบัติการ 
     (แทน)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายไวพจน์             น้อยจ ารัส รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  -ลาป่วย- 
 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม 
1. นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
2. นางกรกมล  ทิพวัฒน์  รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
3. นายภัทรชนน  เก่าเงิน  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักช่าง 
4. นางจรัสพักตร์ ชูศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง   
5. นายถนอมศักดิ์ มากชุมโค ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางนารีรัตน์  บุตรแก้ว  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
7. นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นายพัลลภ            จิตสถาน    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
9. นางสมรักษ์  ชื่นอร่าม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 
10. นายสุพจน์  วงศ์ทองดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 2  
11. นางรัชนี  พันออด  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 3 
12. นางจุไรรัตน์  อุปนันท์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 4 
13. นางกฤตพร  วัตรสติ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 
14. นางสาวจิตรา ทับยูง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
15. นางสาวนฤมล อาลัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
16. นายตรัยวัฒน์ ตันนิรัตร์ นิติกรช านาญการ    
17. นางสาวบุษบา สิงห์อมร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
18. นายอรรถกร       ขวัญช่วย   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
19. นางสาวสุมาลี      สีหะคลัง  หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
20. นายนพรัตน์       ดุสิตปณิธิ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
21. นายวสุ             อ้อยจีน   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
22. นายกิตติพงษ์ พ่ึงแตง  ประชาชน 
23. นายธรรมชาติ ศรีเจริญวณิชย์ ประชาชน 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมฟังการประชุม 
1. นายสมคิด  กิจขจรเกียรติ ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 
2. นางสาวกาญจนา มั่นคง  ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ การประชุมสภาเทศบาล

เมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จดุธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
เพชรบุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้อ านวยการส านัก/กองทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ และขอต้อนรับ
นางสาวกวิสรา  ฉุยฉาย นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี 

ขณะนี้ไดเ้วลาประชุมแล้ว และวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  17  ท่าน 
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วนะครับ ไม่มาประชุม 1 ท่าน คือนายไวพจน์  น้อยจ ารัส ซึ่งเป็นไข้หวัดและได้แจ้ง
มาแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยสามัญ  สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 1/2565 ประจ าปี 
พ.ศ.2565 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที ่1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  เรื่องที่ 1 แจ้งประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.2565 

.......................................... 
 

  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยสามัญ  สมัยที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.2565   
เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2565  มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่   
1  ธันวาคม  2565  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน  นั้น 
  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  
ประจ าปี  พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2565  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

จรินทร์  แสงเจริญ 
(นายจรินทร์  แสงเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรื่องที่ 2  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 

…………………………. 
 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570             
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 ที่เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ.2565 ไปแล้ว นั้น  

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ิมเติม     
ครั้งที่ 1/2566 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่  7  ธันวาคม พ.ศ.2565   

        กิตติพงษ์  เทพพานิช 
     (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่องที่ 3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

…………………………. 
 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570             
แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ที่ให้ส่วนการงานตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่รับผิดชอบและมีความจ าเป็น            
ที่ต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องและแก้ไขไปแล้ว นั้น  

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่  
1/2566 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่  7  ธันวาคม พ.ศ.2565   

 

          กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                                                                               (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                                                 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรื่องที่ 4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

 
ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
…………………………. 

 ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ได้ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ไปแล้ว นั้น  
  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30 (5) จึงประกาศ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ประกาศ  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่  15  ธันวาคม พ.ศ.2565   
 

          กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                                                                               (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                                                 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรื่องที่ 5 แผนด าเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

…………..………….. 
  ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพ่ือแสดงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
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อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 5 ข้อ 26 (2) จึงให้ใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่  15  ธันวาคม พ.ศ.2565   

 

          กิตติพงษ์  เทพพานิช 
                                                                               (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                                                 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่องที่ 6 แนะน าพนักงานครูเทศบาลที่รับโอนย้ายและรับย้าย พนักงานเทศบาลที่รับโอนย้ายมาใหม่  

จ านวน  6  ราย 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

   เทศบาลเมืองเพชรบุรีมีพนักงานครูเทศบาลที่รับโอนย้ายและรับย้าย พนักงานเทศบาลที่รับ
โอนย้าย มาใหม่  จ านวน  6  ราย    ดังนี้ 

พนักงานครูเทศบาลรับโอนย้ายมาใหม่ จ านวน 1 ราย 
1. นางจุ ไรรั ตน์   อุปนันท์   ต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถานศึกษา โรง เรี ยน เทศบาล 4  

วัดไชยสุรินทร์ รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า เทศบาลเมืองหัวหิน 

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พนักงานครูเทศบาลรับย้าย จ านวน 1 ราย 
1. นางกฤตพร  วัตรสติ   ต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  1  

วัดแก่นเหล็ก ต าแหน่งเดิม ครู โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก  
พนักงานเทศบาลรับโอนย้ายมาใหม่ จ านวน 4 ราย 
1. นายอรรถกร   ขวัญช่ วย   ต าแหน่ งหั วหน้ าฝ่ าย พัฒนาชุ มชน  ฝ่ าย พัฒนาชุ มชน  

กองสวัสดิการสั งคม  รับโอนมาบรรจุและแต่ งตั้ งจากเทศบาลต าบลไร่ ใหม่  อ า เภอ 
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. นางสาวสุมาลี  สีหะคลัง   ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง
และอัตราก าลั ง กองการเจ้ าหน้าที่  รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ งจากเทศบาลต าบล 
อัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. นายนพรัตน์  ดุสิตปณิธิ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน    
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล รับโอนมาบรรจุและ

แต่งตั้งจากเทศบาลต าบลหัวสะพาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
4. นายวสุ   อ้อยจีน  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน  

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล รับโอนมาบรรจุ และ
แต่งตั้งจากเทศบาลต าบลหนองขนาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอบคุณนะครับ และขอให้ท างานมีความสุขกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับ  ต่อไปการมอบ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจ าปี 2565   การประกวดแข่งขันโครงงาน การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  การมอบรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจ าปี 2565   มหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมือง  
ทุ่งสง ในโอกาสนี้ขอให้ทางผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรมารับมอบรางวัลเกียรติบัตรอีกครั้งหนึ่ง โดยเรียนเชิญ 
ท่านนายกเทศมนตรี ร่วมมอบรางวัลและถ่ายรูปผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เพ่ือแสดงความชื่นชมยินดีในครั้งนี้ครับ  
ขอเรียนเชิญครับ 

การประกวดแข่งขันโครงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

เด็กนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
ประจ าปี 2565  จ านวน 3 ราย  
1. นางสาวณัฐนันท์      เพ่ิมเสน  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 

2. ด.ญ.ปภัสสร            แสงศิร ิ   โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก  
3. ด.ญ.นิศาการ  นวนผ่อง  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1ประจ าปี 
2565  จ านวน 2 ราย  

1. นางสาวอุไรวรรณ    ละศรีจันทร์  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก  
2. นายธวัลรักษ์           จิรนิยมพัชร์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก  
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  
ประจ าปี 2565  จ านวน 1 ราย  

1. นายสุทธิพงษ์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชุมชนวัดจันทราวาส) 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงเพชรบุรี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที ่ 27  กันยายน 2565   

เอกสารการประชุมได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะครับ สมาชิก 
สภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความประการใด ขอเชิญเสนอได้ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด  17  ท่าน  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่

ประชุม 17 ท่าน ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  27  กันยายน 2565  โปรดยกมือขึ้นครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ท่านประธานสภาครับผมงดออกเสียงครับ เพราะว่าผมไม่ได้มาครั้งที่แล้วขอลาครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 ขอบคุณครับคุณส าราญ 
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มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  27  กันยายน 2565  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจ านวน  15  ท่าน  
ไม่เห็นชอบ     -  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   2  ท่าน  (นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ, นายสุพล  อนามัย) 
 สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  27  กันยายน 2565  

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการออกระเบียบสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (ส านักปลัดเทศบาล) 

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ 
                     ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565         จ านวน   1  ชุด 

  ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เพ่ือให้ 
การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย   ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างระเบียบสภาท้องถิ่น 
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ส าหรับประกอบการพิจารณา
จัดท าระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น นั้น 

หลักการ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น    

พ.ศ.2565  จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง   วิธีการประกาศเชิญชวน 
และระยะเวลาด าเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง   ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภา
ท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น    และมาตรา  18   ให้กระทรวงมหาดไทย   และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมบรรดาระเบียบ    ข้อบังคับ  ประกาศ    หรือค าสั่งที่เก่ียวกับการเข้าชื่อเสนอ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับฯ 

      เหตุผล 
เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น   พ.ศ.2565   และระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.2547    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่  3)   
พ.ศ.2565  ข้อ 37 (1)  ก าหนดว่า  ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น  และข้อ 38  วรรคหนึ่ง  ญัตติทั้งหลาย 
ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวัน       เว้นแต่กรณีใดเป็นเรื่อง 
รีบด่วนจะยื่นน้อยกว่านี้ก็ได้   แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม  และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง 
อย่างน้อยสองคนฯ ดังนั้น ขอให้สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565    
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  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ   
การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี พ.ศ. 2565   เพ่ือขอ 
ขอความเห็นชอบการออกระเบียบสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี    ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ 
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

            (ลงชื่อ) ลัญชกร   ยอดดอกไม้   ผู้เสนอ 
           (นายลัญชกร     ยอดดอกไม้)         
         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  

                                                  (ลงชื่อ) นคร  เทพพานิช    ผู้รับรอง   
                 (นายนคร         เทพพานิช)         

   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี    

        (ลงชื่อ) ภูธันยพร   โสมทัศน ์  ผู้รับรอง 
                                 (นางสาวภธูันยพร     โสมทัศน์)   
                      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ เป็นไปตามระเบียบเมื่อเสนอไปท่านสมาชิกเห็นสิ่งที่เลขานุการสภาส่งไปให้สมาชิกนะครับ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ  
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ผมนายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิก
สภาเทศบาลเขตที่ 3 รู้สึกว่าเป็นของใหม่นะครับท่านประธาน ตรงนี้ผมยังไม่เข้าใจพระราชกฤษฎีกาที่ให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ หมายความว่าหน้าที่ของประชาชนที่จะมาเสนอการเข้าต้องท าอย่างไรบ้างครับ รายละเอียด  
ผมไม่เข้าใจ แต่ผมว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนดีนะครับ ผมขอถามแค่นี้ครับ ใครพอจะมีข้อมูลที่จะชี้แจงให้ผมเข้าใจ
บ้างครับ ขอบคุณครับ 
นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขออนุญาตครับท่านประธาน ขออนุญาตตอบท่านสมาชิกครับ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ เชิญครับ 
นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอบคุณครับท่านประธาน ผมนายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เขตที่ 3 
ครับ ที่ท่านสมาชิกสอบถามมานะครับ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้วยกฎหมายประสงค์ที่จะให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นก็เลยให้โอกาสประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ซึ่งแต่เดิมตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นในข้อ 56 มีอยู่แล้ว สามารถเข้าชื่อเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ โดยให้ประชาชนที่
เข้าชื่อไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมประชุมท้องถิ่นและอภิปรายแถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติที่ตนเสนอ ตามระเบียบเดิมนะครับ 
คราวนี้ปัจจุบันทางกระทรวงเขาก็คงอยากจะเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น จึงออกกฎหมายฉบับนี้มาเป็น
พระราชบัญญัติเลย โดยระบุก าหนดจ านวนประชาชนที่จะเข้าชื่อให้ชัดเจน และวางระเบียบเอาไว้ ว่าไม่ให้เกิน ๑๐ คน 
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เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง และมีโอกาสในการออกข้อบัญญัติต่างๆ ที่เขาเห็นว่ามีความจ าเป็นกับเขา จ าเป็นกับ
ชุมชนครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด 17 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 

17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการออกระเบียบสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ว่าด้วยการ

ด าเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการออกระเบียบสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ว่าด้วย
การด าเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อญัตติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (ส านักปลัดเทศบาล)  

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุข (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ 2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

  ตามที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี     
มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเทศบาล โดยให้การบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข       
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและการทันตสาธารณสุข          
โดยการบูรณาการร่วมกัน อีกทั้งให้บริการในฐานะหน่วยบริการร่วมให้บริการเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัว
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

 หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 6 การใช้จ่ายเงิน  
บ ารุงให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุ ขดังนี้ (5)  
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข วรรคสาม การใช้จ่ายเงินบ ารุง  
ตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 

 เหตุผล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2561  
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินบ ารุงให้จ่ายได้เพ่ือการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข การจัดซื้อค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ให้เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบและเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ซึ่งนายกเทศมนตรีเมือง
เพชรบุรีได้ให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนใช้  
จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยยอดเงินในบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 
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10 ,357 ,828.67 บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ )             
โดยใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 

  1. เครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก (External Oral Suction) จ านวน 1 เครื่อง 
 เป็นเงิน 60,000 บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

 - ใช้แรงดันไฟฟ้า 110-220 โวลต์ 60 กิโลเฮิร์ท ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ อัตราการไหล
ของแรงดูดอากาศไม่น้อยกว่า 5,670 ลิตรต่อนาที สามารถปรับความแรง 

 มอเตอร์ได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ มีปุ่มปรับตั้งค่าใช้งานง่าย แสดงผลด้วยจอ LEDDisplay  
มีเสียงสัญญาณหรือมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อถึงก าหนดเปลี่ยนฟิลเตอร์ มีหลอดไฟ UV-C  
ฆ่าเชื้อโรค 2 หลอด มีล้อเลื่อนหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ ากว่า 20,000 BTU 
 เครื่องละ 30,900 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 61,800 บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย  

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน,มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ ,ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

 3. พัดลมโคจร 22 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ตัวละ 3,000 บาท รวมค่าติดตั้ง  
  เป็นเงิน 6,000 บาท 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ,ปรับรัศมีส่ายได้ 22 และ 44 องศา ,การส่ายแบบต่อเนื่อง 

กระจายลมเย็นได้ตามความต้องการ ,ตั้งเวลาเปิด-ปิด อัตโนมัติ ได้นานสูงสุดไม่น้อยกว่า    
8 ชั่วโมง มีระบบตัดไฟอัตโนมัติได้มาตรฐาน ISO 

 4. พัดลมโคจร 18 นิ้ว จ านวน 1 ตัว รวมค่าติดตั้ง เป็นเงิน 2,000 บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 65 วัตต์ 
 - เลือกปรับแรงลมได้ 3 ระดับ สามารถปรับส่ายและหยุดส่ายได้ตามความต้องการปรับ 

รัศมีการส่ายได้ตั้งแต่ 15,30 และ 50 องศา ผ่านการรับรองมาตรฐานโลก ISO 
 5. คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 3 ตัว ตัวละ 30,000 บาท 

  เป็นเงิน 90,000 บาท ส าหรับรองรับการจัดท าโปรแกรมด้านการรักษาพยาบาล              
      (HOSXP) 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกน 

เ สมื อน  (16 Thread)  และมี เทคโน โลยี เ พ่ิ มสัญญาณนาฬิก า ได้ ในกรณีที่ ต้ อ ง ใช้ 
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จ านวน 1 หน่วย  

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
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  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย 
     กว่า 2 GB หรือ 

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลกลาง             
     แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง 
     ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก     
     ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ           

 ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย  
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
6. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,000 บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม 
 - เป็นการวัดแบบ Oscillometric 
 - สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา 
 - มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ 
 - สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30-280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และ  

  สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40-180 ครั้งต่อนาที 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,800 บาท (สองแสนแปดหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ  
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
จัดซื้อครุภัณฑ์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข (ศูนย์บริการสาธารณสุข) 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ต่อไป 
    

         ขอแสดงความนับถือ 
  กิตติพงษ์   เทพพานิช 

              (นายกิตติพงษ์   เทพพานิช) 
                       นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลและ

หน่วยบริการสาธารณสุข (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ 2566 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
แล้วนะครับ 
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มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญนะครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด 17 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 

17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาลและ

หน่วยบริการสาธารณสุข (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ 2566  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุข (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ประจ าปีงบประมาณ 2566  (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว 
มุงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (กองการศึกษา) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   เอกสารประการพิจารณา      จ านวน  1  ชุด 
 

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ขอเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคาร
โครงเหล ็กชั ้น เด ียวม ุงหล ังคาเมท ัลช ีท โรงเร ียนเทศบาล 1 ว ัดแก ่นเหล ็ก  ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น   
พ.ศ.2566-2570 เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1/2566 โดยท าการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั ้นเดียวมุงหลังคา     
เมทัลชีท ขนาดความกว้าง 24.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูงประมาณ 9.00 เมตร พร้อมปรับพื้น ฯลฯ  
หรือคิดเป็นพื้นที ่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 864.00 ตาราง เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี) 
งบประมาณ เป็นเงิน 6,600,000 บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) 

 

                                                           หลักการ 
  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพ่ือก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว    
มุงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน กิจกรรมการ  
เรียนการสอน ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ของชุมชน เพ่ือบริการชุมชนและสังคม และเพ่ือใช้ป้องกันแสงแดด      
และฝน  และเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของนักเรียนและประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    งบประมาณตั้งไว้ 
6,600,000 บาท  จึงขอใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 6,600,000 บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) 

    เหตุผล 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวมุงหลังคาเมทัลชีท  โรงรียนเทศบาล 1   

วัดแก่นเหล็ก เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่สนามในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนของนักเรียนและประชาชน และจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น  เพ่ือบริการชุมชนและสังคม      
และเพ่ือใช้ป้องกันแสงแดดและฝน  และเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของนักเรียนและประชาชน     

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ   
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้กระท าได้ เฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจกรรมที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
  (3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก  
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้ 
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 
  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภายในระยะยาว 
  ปัจจุบันเทศบาลเมืองเพชรบุรี มียอดเงินสะสมอยู่ 631,535,063.34 บาท 
  คงเหลือยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ตามระเบียบฯ จ านวน 394,653,548.94 บาท 
(เอกสารแนบท้าย)  
  เทศบาลเมืองเพชรบุรี  จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง
อาคารโครงเหล็กชั้นเดียวมุงหลังคาเมทัลชีท  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก งบประมา ณเป็นเงิน  
6,600,000 บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี     จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี พ.ศ.2565  ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
สะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวมุงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 1            
วัดแก่นเหล็ก  ต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 
       

      ขอแสดงความนับถือ 
                                          กิตติพงษ์   เทพพานิช 

     ( นายกิตติพงษ์   เทพพานิช )    
     นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคาร 
โครงเหล็กชั้นเดียวมุงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (กองการศึกษา) แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ เชิญครับคุณส าราญ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนครับ ผมเห็นแล้วโรงเรียนเทศบาล 1 
เขาไม่มีโครงหลังคา คือเขามีปัญหาเรื่องที่ดินวัด ผมก็เข้าใจตอนนี้ได้แล้วก็ดีใจที่ได้ใช้ อย่างน้อยเด็กก็ได้ใช้กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมต่างๆ ผมเห็นดีนะครับ ถึงจะจ่ายเงินสะสมบ้างก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าความเดือดร้อนความ
จ าเป็นของเด็กนักเรียนของเรา ครูผู้สอนต่างๆ มีความจ าเป็น ผมเห็นด้วย แต่ผมติดใจอยู่นิดหนึ่งครับก็คือท าไมถึง



-15- 
 
ราคาสูงถึง 6,600,000 บาท เฉลี่ยตารางเมตรละ 7,638.89 บาท ที่ผมเฉลี่ยต่อตารางเมตรออกมา ความสูง 
แค่ 9 เมตรนะครับ ตรงนี้อาจจะสูงเพราะว่าอาจจะใช้เสาไวด์แฟรงค์โครงเหล็ก เมทัลชีทมี 2 แบบด้วยกัน อาคาร
เรียนต่างๆ เดี๋ยวนี้ของกระทรวงศึกษาฯ เขาจะใช้เป็นแบบเหล็กเคลือบสีเป็นเหล็กที่ใช้ต่อกันโดยไม่ใช้โครงเหล็ก  
ตัวนั้นก็จะแข็งแรง ผมไม่ทราบว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเรื่องแบบและไม่มีรายละเอียดของแบบที่ระบุมา 
ก็อยากฝากว่าถ้ายอดเงินขนาดนี้ต้องค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะครับ ห่วงถึงชีวิตเด็กๆ และคุณครู ถ้าราคาต่ ากว่านี้ได้
เราก็จะได้ประหยัด เพราะผมเองในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ผมเคร่งเครียดเรื่องเงินสะสมมาตลอด ผมตอบตรงๆ 
เศรษฐกิจอีก 1 – 2 ปีข้างหน้าตอนนี้ขาลงแล้วเริ่มลงตลอด ผมว่าเราพยายามป้องกันส านักงานหรือหน่วยงาน 
ของเราให้มีทุนทรัพย์ที่พอจะอยู่ได้แล้วก็บริหาร เพราะเรายังมีอีกหลายร้อยชีวิตไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการต่างๆ 
ที่เราจะต้องใช้จ่ายสูงมาก และก็ประชาชนหัวใจส าคัญ ผมจะขอสอบถามเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่ส่งมาให้ดูว่าเงิน
สะสมที่น าไปใช้ข้างท้ายแนบเรื่องมา 631,535,063.34 บาท อันนี้แนบท้ายของวาระที่ 6 แต่มีอีกตัวแนบท้าย
วาระที่ 7 864,441,502.99 บาท ผมเลยไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนเป็นเกณฑ์ ก็รู้สึกว่าสับสนกันอยู่ตอนนี้นะครับ  
ในแผ่นที่แนบของวาระที่ 7 ผมเลยเอาออกมาให้ดูก่อนเลยเขาบอกว่ายอดเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝาก
กระทรวงการคลัง 864,441,502.99 บาท คือเอายอดก่อนพอมาสรุปก็เหลือ 631,535,063.34 บาท ท าไม
ยอดล่างตรงกันแต่ยอดบนไม่ตรงกัน ผมไม่รู้ว่าท าผิดหรือเปล่าหรือไปเอายอดอะไรมาบวกกัน ผมซักถามเท่านี้ครับ  
ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอบคุณครับ  
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  ขออนุญาตท่านประธานครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เชิญครับท่านนายก 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  ตามที่ท่านสมาชิกคุณส าราญได้สอบถามนะครับ ถ้าในเรื่องของยอดเงินตอนนั้นที่ทางท่าน  
ผอ.กองคลังได้ท าเรื่องมาชี้แจงผมครั้งหนึ่งแล้ว ผมก็สงสัยท าไมยอดไม่ตรงกัน ก็ขอให้ท่านผอ.กองคลังได้ชี้แจง  
ให้สภาได้รับทราบ ยอดเงินท าไมครั้งแรก 864,441,502.99 บาท และพอใช้จริงได้ 631,535,063.34 บาท  
ขออนุญาตให้ผอ.กองคลังได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เชิญท่านผอ.กองคลังครับ 
นางจรัสพักตร์  ชูศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง   
  ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางจรัสพักตร์  ชูศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  เทศบาลเมืองเพชรบุรี 
นะคะ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของเงินสะสมที่ไม่ตรงกัน ที่ท่านสมาชิกแจ้งมาก็คือ ยอดเงินสะสมที่ปรากฏ  
ในข้อบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรีใช่ไหมคะ ที่ยอด 864,441,502.99 บาท อันนี้คือมาจากบัญชีเงินสะสมที่อยู่
ในข้อมูลระบบบัญชี e-LAAS ค่ะ กองยุทธศาสตร์ฯ เวลาท าเทศบัญญัติขึ้นมาจะต้องมีบัญชีเงินสะสมตรงนั้นโดย 
ไปดึงมาจากข้อมูลระบบบัญชี e-LAAS ออกมาเลย จะเป็นชื่อบัญชีเงินสะสมค่ะ ซึ่งตรงนั้นยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมให้ทราบ แต่ ณ วันนี้ ท าไมเงินสะสมถึงเหลือ 631,535,063.34 บาท เพราะว่าตาม
แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมตามหนังสือเวียนที่กรมก าหนดมาว่าจะต้องด าเนินการ กองคลังก็ได้พิสูจน์ยอดเงิน
ที่ส่งมาโดยเริ่มต้นจากสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจากเรายังไม่ได้ปิดบัญชีก็เลยต้องใช้  
30 กันยายน 2565 เป็นจุดเริ่มต้นก็จะมีเงินฝากธนาคารทั้ งหมดในเทศบาลมีอยู่ 864,441,502.99 บาท  
พิสูจน์มาตามระเบียบตามหนังสือสั่งการก็จะมียอดสุทธิใช้ค าว่าคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถ
น าไปใช้ได้ค่ะ จ านวนเงิน 631,535,063.34 บาท ซึ่งตรงนี้คือเงินสะสมจริงๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้แต่จะต้องผ่าน
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กระบวนการของหลักการระเบียบที่จะต้องกันเงินของงานบุคลากร สาธารณภัยต่างๆ ตามระเบียบอีกค่ะ ก็จะเหลือ
เงินที่ใช้ได้จ านวน 631,535,063.34 บาท ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ขอบคุณครับท่านผอ.กองคลัง 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดซักถามอีกไหมครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้วผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด 17 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 

17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้น

เดียวมุงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (กองการศึกษา) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคาร 
โครงเหล็กชั้นเดียวมุงหลังคาเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (กองการศึกษา)  

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้าฯ (ส านักช่าง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
                       รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จ านวน 1 ชุด 
 2. ส าเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563      จ านวน 1 ชุด 
 3.  ส าเนาบันทึกฯ ที่ พบ 52006/2441 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565  จ านวน 1 ชุด 
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  จ านวน 1 ชุด 
 5. รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 1 ชุด 
 

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต้องด าเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้าฯ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 หน้า 12  จ านวน 1 โครงการ  

หลักการ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเพชรบุรีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ 
ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้า แขนบูม  
แบบพับได้สามารถยกได้สูงสุดจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมติดตั้งระบบปรับสมดุลช่วยค้ ายัน      
ท างานด้วยระบบไฮดรอลิค จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เทศบาลเมืองเพชรบุรีมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 5.4 ตารางกิโลเมตร และมีภารกิจต้องดูแล  

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในพ้ืนที่ รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ให้สวยงาม ปลอดภัย        
แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้าดังกล่าว เป็นกิจการตามอ านาจหน้าที่       
ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน กิจการที่เพ่ิมพูนรายได้ กิจการที่จัดท า    
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน กิจการเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มี 
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งบประมาณในการจัดซื้อตามโครงการดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเพชรบุรี   
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4)       
พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้ เฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจการที่ จั ดท า เ พ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้ งนี้  ต้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท    
ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก     
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่าย    
เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

นายกเทศมนตรี เมืองเพชรบุรี  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเ พ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ เงินสะสม        
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้าฯ จ านวน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสน 
ห้าหมื่นบาทถ้วน) บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมือง เพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  
1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป  

      ขอแสดงความนับถือ 
          กิตติพงษ์   เทพพานิช 

      ( นายกิตติพงษ์   เทพพานิช )    
      นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้า
ไฟฟ้าฯ (ส านักช่าง) แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้วผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด 17 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 

17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้าฯ 

(ส านักช่าง) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถกระเช้า
ไฟฟ้าฯ (ส านักช่าง) 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลและ
ฉีดล้างท่อระบายน้ าฯ (ส านักช่าง) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
                       รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จ านวน 1 ชุด 
 2. ส าเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563      จ านวน 1 ชุด 
 3.  ส าเนาบันทึกฯ ที่ พบ 52006/2441 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565  จ านวน 1 ชุด 
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  จ านวน 1 ชุด 
 5. รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 1 ชุด 
 

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต้องด าเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลและฉีด 
ล้างท่อระบายน้ าฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่  
1/2566 หน้า 11  จ านวน 1 โครงการ  

หลักการ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเพชรบุรีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลและฉีดล้างท่อระบายน้ า 
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า บรรจุสิ่งปฏิกูลไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. 
พร้อมท่อดูด จ านวน 1 คัน งบประมาณ 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เนื่องจากคณะ 
ผู้บริหารฯ เทศบาลเมืองเพชรบุรี  มีนโยบาย เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการบ าบัดความเดือดร้อน          
และพัฒนาเมืองสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอัน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ภายใต้แนวคิด “คลายความทุกข์ สร้างความสุข สู่ เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” ตามที่ได้แถลงนโยบายไว้กับ       
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เหตุผล 
เทศบาลเมืองเพชรบุรีมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 5.4 ตารางกิโลเมตร และมีภารกิจต้องดูแล 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในพ้ืนที่ รวมถึงการสร้างเมืองให้น่าอยู่ บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ดังนั้นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลและฉีดล้างท่อระบายน้ าดังกล่าวเป็นกิจการตาม 
อ านาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน กิจการที่เพ่ิมพูนรายได้     
กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน กิจการเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อตามโครงการดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล          
เมืองเพชรบุรี งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4)       
พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระท าได้ เฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจการที่ จั ดท า เ พ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้ งนี้  ต้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท    
ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก     
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่าย    
เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

นายกเทศมนตรี เมืองเพชรบุรี  จึงขอเสนอญัตตินี้มาเ พ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ เงินสะสม        
เป็นค่าใช้จ่ ายส าหรับ โครงการจัดซื้ อครุภัณฑ์รถยนต์ดู ดสิ่ งปฏิกูลและฉีดล้างท่อระบายน้ าฯ  จ านวน  
13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป  

       

        ขอแสดงความนับถือ 
        กิตติพงษ์   เทพพานิช 

                       (นายกิตติพงษ์   เทพพานิช) 
                                                        นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ 

ดูดสิ่งปฏิกูลและฉีดล้างท่อระบายน้ าฯ (ส านักช่าง) แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เชิญครับคุณส าราญ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภา ผมนายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เขตที่ 3 
ครับ รถราคา 13,500,000 บาท ท าไมแพงพิเศษตรงไหน รถจริงๆ แล้วก็จ าเป็นผมเห็นเจ้าหน้าที่ไปล้าง แต่ท าไม
ราคาถึงสูงขนาดนี้ ถ้าเราได้ไปดูตารางราคารถของบริษัทต่างๆ มีบ้างไหมที่ราคาย่อมเยากว่านี้ เราจะได้ประหยัด
งบประมาณเพราะว่าเราต้องใช้จ่ายเงินสะสมตลอดนะครับ ไม่ใช่เราจ่ายเงินจากรายได้หรือจากเงินอุดหนุนจากองค์กร
ส่วนกลางต่างๆ ไม่มีมาเลย เราจะเอาเงินของเราเปรียบเสมือนบริษัทใช้เงินฝากที่เก็บไว้ เหมือนเลือด เลือดขวด 1  
ขวด 2 ขวด 3 ตอนนี้เริ่มไป ผมเองก็เป็นห่วงแต่ก็ต้องซื้อเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชน เพราะรถคันนั้นก็เสีย
บ่อย เห็นใจครับแต่ผมเสนอว่าถ้าเราท าได้อยากให้ลองไปเช็คราคาให้ถูกกว่านี้เราจะได้ประหยัดงบประมาณแล้วจะได้
เอาเงินเหลือจ่ายกลับมาบ้างนะครับ ก็ขอฝากคณะผู้บริหารลองดูนะครับให้ประหยัดสักนิดหนึ่ง ผมเห็นรถคันละ 
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13,500,000 บาท ผมนั่งอ่านที่บ้านท าไมแพงจริง ตัวสิบล้ออย่างเดียวก็ประมาณ 3,000,000 – 4,000,000 
บาท และก็เอาอุปกรณ์ไปติดตั้งพิเศษตรงไหนครับ ก็ขอฝากนะครับขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เชิญท่านนายกครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  ในเรื่องของรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูลครับ ขอตอบคุณส าราญสักนิดหนึ่ง ที่เรามีความจ าเป็นจะต้องซื้อเพราะว่า
ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเรามีรถอยู่ 2 คัน ขัดข้องบ่อยครั้ง คันหนึ่ง 20 กว่าปี การซ่อมแต่ละครั้งก็ทิ้งช่วงเป็นเวลานานและมี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงมากนะครับ ท าให้เวลาที่เราไปดูแลพ่ีน้องประชาชนในการลอกท่อจะท าให้ช้าไม่รวดเร็วครับ   
แต่สิ่งหนึ่งจะบอกเรื่องราคาครับ ราคาทางส านักช่างผมคิดว่าเค้าน่าจะสืบมาจากทั่วไปที่เขาด าเนินการซื้อ ผมคิดว่าอย่างนั้น 
ขอให้ทางผอ.ส านักช่างได้ช่วยตอบหน่อย รายละเอียดในเรื่องการซื้อในครั้งนี้ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนเชิญท่านผอ.ภัทรชนน ครับ 
นายภัทรชนน  เก่าเงิน  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักช่าง 
  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในการสืบราคารถเราได้ท าหนังสือแจ้งบริษัท
ให้น าแคตตาล็อกและใบเสนอราคามาแนบในการที่จะตั้งเป็นงบประมาณครับ รถคันเก่าที่ใช้มา 20 ปี ตอนที่ซื้อ
ประมาณ 10,000,000 บาทครับ แล้วเราก็ได้ท าการค้นหาบริษัททางอินเทอร์เน็ตมาประกอบด้วยครับ ไม่น่าจะต่ า
กว่า 6-7 ราย ก็อยู่ในราคาประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอบคุณครับ มีท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามไหมครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้วผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด 17 ท่าน ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 

17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ 

ดูดสิ่งปฏิกูลและฉีดล้างท่อระบายน้ าฯ (ส านักช่าง) โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ 
ดูดสิ่งปฏิกูลและฉีดล้างท่อระบายน้ าฯ (ส านักช่าง) 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฯ จ านวน 13 โครงการ ของเทศบาล   
เมืองเพชรบุรี (ส านักช่าง) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
                       รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จ านวน 1 ชุด 
 2. ส าเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563      จ านวน 1 ชุด 
 3.  ส าเนาบันทึกฯ ที่ พบ 52006/2441 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565  จ านวน 1 ชุด 
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)     จ านวน 1 ชุด 
 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 จ านวน 1 ชุด 
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 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  จ านวน 1 ชุด 
 7. รายงานยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จ านวน 1 ชุด 
 

ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ต้องด าเนินการโครงการงานก่อสร้าง จ านวน 13 โครงการ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แยกออกเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) จ านวน 3 โครงการ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 จ านวน 9 โครงการ และแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 จ านวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยแยกซอย 4 โพธิ์ทอง  
ถนนโพธิ์การ้อง งบประมาณ 243 ,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี เลขที่ 18/2565) 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยหมู่บ้านเทพพานิชถนน 
ท่าหิน งบประมาณ 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง 
เพชรบุรี เลขท่ี 20/2565) 

3.  โครงการปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนเปรมฤดี งบประมาณ 480 ,000 บาท (สี่แสน       
แปดหมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 17/2565) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ าบริเวณซอยแยกซอยเจตน์จ าลอง 3/2 

งบประมาณ 352,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
เลขที่ 9/2565) 

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ าบริเวณซอยแยกซอย 1/2 เสลาธง 
งบประมาณ 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
เลขที่ 10/2565) 

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ าบริเวณซอยข้างส านักงานที่ดินจังหวัด  
เพชรบุรี ถนนราชด าเนิน งบประมาณ 352 ,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามแบบแปลน 
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 11/2565) 

7. โครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ าท่วมบริเวณบ้านเลขที่  4 ซอยอุรุพงษ์ 1 งบประมาณ  
480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 19/2565) 

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพระทรง งบประมาณ  
460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 14/2565) 

9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนต้นจันทน์ งบประมาณ  
345,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 15/2565) 

10. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสิริแพทย์พิสุทธิ์ งบประมาณ 385,000 บาท 
(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 16/2565) 

11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ า ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกถนนพระทรง  
บริเวณบ้านเลขที่ 154 งบประมาณ 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
เพชรบุรี เลขที่ 13/2565) 

12. โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยแยกซอยวัฒนธรรม 4 บริเวณหน้า
บ้านเลขที่ 52/2 งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
เลขที่ 12/2565) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งท่ี 1/2566 
13. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าพร้อมพัฒนา 2 ฝั่งแม่น้ า บริเวณตลาดทรัพย์สิน

พระมหากษัตริย์ (ตลาดสดริมน้ า) - วัดพลับพลาชัย งบประมาณ 20 ,850,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสน     
ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี เลขที่ 8/2565) 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเพชรบุรีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566 เพ่ือใช้เงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฯ จ านวน 13 โครงการ เนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาล 
เมืองเพชรบุรี มีนโยบายในการพัฒนาเมืองและการใช้ที่ดินภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพ่ือรองรับการ 
ขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม สอดรับกับบริบทความเป็นเมืองเก่า ตลอดจนเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
เพ่ิมพ้ืนที่การค้า การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนและชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม อัน  
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้แนวคิด “คลายความทุกข์ สร้างความสุข สู่เมืองน่าอยู่  
อย่างยั่งยืน” ตามท่ีได้แถลงนโยบายไว้กับสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เหตุผล 
เนื่องจากโครงการ ฯ ทั้ง 13 โครงการ เป็นกิจการตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการ  

ชุมชนและสังคม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน กิจการที่เพ่ิมพูนรายได้ กิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน  
ของประชาชน กิจการเป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับคว ามต้องการของ 
ประชาชน และไม่มีงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง จึงจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมของ เทศบาล       
เมืองเพชรบุรี งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิ น การเก็บ 
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4)       
พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้ เฉพาะกิจการซึ่ งอยู่ ในอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององ ค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท    
ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก     
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย  
เกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่าย    
เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
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นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเงินสะสมเป็น  
ค่าใช้จ่าย จ านวน 13 โครงการ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมือง เพชรบุรี สมัยสามัญ       
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป  

         ขอแสดงความนับถือ 
        กิตติพงษ์   เทพพานิช 

                       (นายกิตติพงษ์   เทพพานิช) 
                                                        นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฯ จ านวน 13 โครงการ  

ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ส านักช่าง) แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เชิญคุณส าราญครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและหัวหน้าส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ครับ ผมนายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ 3 ผมดูวาระที่ 8 ผมเข้าใจความ
เดือดร้อนของประชาชน วาระที่ 8 มีทั้งหมด 13 ข้อ 12 ข้อ เป็นเรื่องของความเดือดร้อน ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ถนนหนทาง ผมเองก็เป็นห่วงตรงนี้ 12 ข้อ ผมเองผมมาดูข้อที่ 13 นะครับ ในวาระที่ 8 
ข้อ 1-12 ความจ าเป็นด้านพ้ืนฐาน ความจ าเป็นของสาธารณูปโภค จ าเป็นต้องท าแต่อย่าลืมนะครับวาระท่ี 5 ผมขอ
พูดย้อนไปวาระที่ 5, 6, 7 จ่ายเงินที่ไหน เงินสะสมทั้งนั้นเลย เป็นยอดเงิน 22,850,000 บาท ท่านครับ ไม่น้อย
เลยนะครับ ผมเองก็ต้องให้พวกเราสมาชิกสภาอันทรงเกียรตินี้ ทุกท่านเป็นห่วงประชาชนต้องมี ถ้าเราไม่มีเครื่องจักร 
อย่างโรงเรียนจ าเป็นมากต้องให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในชีวิต คุณภาพชีวิตของประชาชนต่างๆ ก็ต้องมีครับ 
22,850,000 บาท มีความจ าเป็น ถอนก็ต้องถอนต้องเอาออกมา แผนพัฒนาท้องถิ่น การปรับปรุงซอยต่างๆ  
12 รายการ ไม่ไดใ้ช้เงินมากมาย รวมแล้ว 4,010,000 บาท เราต้องจ ายอมเหมือนกับเราต้องเฉือนเนื้อกันออกมา 
เก็บมาทั้งปี ผมก็ไม่เคยเห็นผมอยู่มาหลาย 10 ปีนะครับ ไม่เคยเห็นนวัตกรรมในการเอาเงินสะสมมาใช้มโหฬาร 
แบบนี้ และ ณ เวลานี้ผมพูดเสมอว่าเศรษฐกิจขาลงก าลังมา แล้วปีหน้าเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ง่ายๆ ครับที่เราจะเดิน
ต่อไปโดยเฉพาะท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบุรีเรามีจุดเด่นตรงไหนบ้าง งานพระเอกของประเทศไทยเราคืองาน
บริการการท่องเที่ยว เรามีโรงแรมไหมที่จะสามารถรองรับ ไม่มีต้อง ไปพักข้างนอก เราก็ไม่ได้เงินเข้ามา  
ทุกวันนี้ผมเข้าใจคณะผู้บริหารที่พยายามกระตุ้นให้คนเข้ามาเที่ยวเข้ามาใช้จ่าย ผมเห็นด้วยนะครับหลายอย่าง 
ประเด็นตั้งแต่ถนนคนเดิน เปิดไม่กี่ชั่วโมงอย่างน้อยก็มีเงินคนออกมาค้าขาย เข้าใจ แต่ผมบอกตรงๆ เลยนะสะพานนี้ 
20,850,000 บาท ถามว่าดีไหม ก็ดีแต่เราควรจะให้ความส าคัญทีหลัง รอผ่านพ้นไป 1 ปี แล้วดูเศรษฐกิจก่อน 
ไม่ ใ ช่ ท าตอนนี้  ถามว่ า เ งิ น  20 ,850 ,000 บาท ถ้ า เกิ ด เหตุ การณ์ภั ยธรรมชาติ  ผมไม่ ได้ แช่ งนะ  
เกิดเรามีความจ าเป็นก็ส าคัญกับชีวิตมนุษย์นะครับ แต่ตรงนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ กระตุ้นเท่าไหร่ 
Demand Supply เท่ากันไหมที่เราจะต้องท าลงไปครับ ท่านประธานผมเป็นห่วงตอนแรกผมก็พูดมาตลอด สภา 
แห่งนี้ผมเป็นห่วงเรื่องเงิน จ่ายเงินสะสม เรายังมีเด็กนักเรียน มีโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ มีบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้  
ที่จ าเป็นต้องใช้เราก็ต้องท านะครับ แต่ตรงนี้ไม่ใช่ ผมบอกตรงๆ เลยนะว่าเราหยุดไว้ก่อนได้ไหมท่านประธาน ผมขอ
ปรึกษาท่านว่าเราหยุด แต่จริงๆ แล้วไปอยู่ในวาระที่ 8 ไปรวมกันหมดเลย 13 โครงการ จะไปตัดได้อย่างไรครับ
ท่านประธาน ถ้าตัดต้องตัดทั้งวาระ แล้วถ้าตกครับต้องเข้าแผนใหม่ ต้องด าเนินการตั้งแต่ต้น  ผมเป็นห่วงประชาชน 
12 ข้อนี้ครับ ผมเป็นห่วงมากๆ ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าวาระที่ 8 นี้ เราเอาออกมาก่อน  ยังไม่ต้อง 
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ลงมติวันนี้ แล้วขอให้คณะผู้บริหารเสนอเข้าสภา เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เราก็เปิดแล้วครับภายใน 30 วัน เอาเข้า
มา 12 ข้อนี้ เข้ามาใหม่แล้วตรงสะพานนี้คือ เราก็ให้อยู่ในแผนไว้ก่อน แล้วผมเชื่อนะครับท่านผู้บริหารท่าน 
มีความสามารถที่จะไปหาเงินอุดหนุน ไปหาเงินสมทบ ไปหาเจ้าภาพร่วม แล้วที่เหลือเท่าไหร่เทศบาลค่อยว่ากัน 
ปีหน้ายังมีเวลานะครับ ขอเถอะครับตรงนี้ ผมเองวาระที่ 5, 6, 7 ผมก็อภิปรายแต่ไม่รู้จะท าอย่างไรต้องให้เพราะ
จ าเป็น แต่ตรงนี้สะพานจ าเป็นหรือครับ เรายังมีสะพานหลักที่ส าหรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ การจราจร  
ยังใช้ได้อยู่ แต่ตรงนี้เอาออกมาก่อนนะครับก็ขอให้บรรจุวาระ ถ้าตัด ณ วันนี้ เวลานี้ เราจะโหวตตรงนี้ผมขอปรึกษา
ท่านประธาน ตัดไม่ได้ใช่ไหมครับต้องตัดทั้งวาระ ถ้าตัดทั้งวาระแล้วไม่ผ่านก็มีปัญหา ปัญหาคือประชาชน  
ทั้ง 12 โครงการ ผมเป็นห่วงผมก็เครียดนะครับ ผมจ าเป็นต้องมายับยั้งตรงนี้ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติต้องเห็นใจกัน
บ้างว่าเราจ่ายเงินสะสมมาตลอดตั้งแต่วาระที่ 5, 6, 7, 8 ทั้งหมด 26,000,000 บาท แต่ก็ไม่เป็นไรครับท าให้
ประชาชน แต่สะพานตรงนี้เราเอาไว้อยู่ในแผนก่อนแล้วให้ท่านผู้บริหารผมก็เชื่อว่าท่านมีความสามารถที่จะไป
ประสานงานสามารถหาเงินตรงอ่ืนมาช่วย กระทรวง ทบวง กรม แล้วเราเทศบาลมาออกกัน ไม่ใช่มาจ่ายเองเต็มๆ 
ผมเห็นตั้งแต่วาระทีเ่อาหนังสือมาแจกแล้ว ท าไมท่านเอาไปอยู่ท้ายแล้วจะตัดอย่างไร จะท าอย่างไร ท าอะไรกันไม่ได้ 
ท่านประธานครับผมขอปรึกษาท่านประธานว่าเราจะขอเอาออกในวาระที่ 8 ก่อนได้ไหมครับ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ท่านจะต้องเสนอครับแล้วก็มีผู้รับรองครับ แต่ว่าเมื่อท่านเสนอแล้วทางผู้บริหารหรือคณะที่เขา 
ไม่เห็นด้วยเขาก็จะเสนอขึ้นมาอีก ก็ต้องมาลงมติกันอยู่ดีครับ แต่ว่าตอนนี้ถ้าท่านจะเสนอให้เลื่อนหรือท่านจะเสนอ
ให้ตัดออก ด้วยระเบียบท่านต้องมีผู้รับรองให้ครบตามจ านวนจะต้องเป็น 1 ใน 3 ของที่ประชุม และเมื่อท่านเสนอ
ให้เลื่อนแต่ว่ามีสมาชิกเขาเสนอให้เปิดต่อแล้วมีข้อสนับสนุนมาก็ต้องมาลงมติว่าเรารับหรือไม่รับครับ มี 2 กรณีครับ 
เพราะว่าท่านเป็นผู้เสนอให้เลื่อนถูกไหมครับ ก็ต้องมีผู้รับรองให้ถูกต้องตามระเบียบ ส่วนกรณีถ้ามีผู้เสนอว่า 
ให้อภิปรายต่อก็มีผู้รับรองถูกต้องอีก สรุปว่ามี 2 กรณี ให้เปิดกับปิด หลังจากนั้นเมื่อมีมติอย่างนี้ผมต้องขอมติว่า  
จะให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ต้องเป็นมติที่ 3 ครับ อยู่ที่ท่านครับ  
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ผมเสนอให้เลื่อนก่อนครับท่านประธาน ตอนนี้เรายังไม่ได้ให้สมาชิกท่านอ่ืนอภิปรายบ้าง  
เปิดโอกาสให้สมาชิกท่านอ่ืนก่อน ผมขออนุญาตนั่งลงมาก่อน แล้วเดี๋ยวผมจะขอเสนออีกครั้ง ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เป็นข้อระเบียบครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญ 
นะครับ เชิญครับคุณชายเอก 
นายชายเอก  มีอ่ิม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ครับ จริงๆ ก็ไม่ได้เป็นการอภิปรายครับแต่ว่าเป็นการขออนุญาตสนับสนุนแนวทางของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
คุณส าราญครับ สะพานตัวนี้เป็นสะพานคนเดิน รถจะข้ามไปไม่ได้แค่คนเดินข้ามอย่างเดียวและในส่วนที่ลงมาว่า
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าพร้อมพัฒนา 2 ฝั่งแม่น้ า พัฒนา 2 ฝั่งแม่น้ าเห็นด้วยครับ ดีครับ แต่ส าหรับ
สะพานข้ามแม่น้ า 20,850,000 บาท อาจจะรวมวงเงินในจ านวนที่จะพัฒนา 2 ฝั่งแม่น้ าไปด้วย แต่ผม 
ก็ยังมองว่าถ้าเป็นแค่เพียงสะพานคนเดินข้ามเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ่ีน้อง 2 ฝั่งแม่น้ า ผมดูว่า 
20,850,000 บาท ราคาสูงเกินไปครับ แล้วผมก็ยังไม่เห็นสเปคของสะพานนี้เลยนะครับ ว่าสะพานนี้รูปทรง 
เป็นอย่างไร เราเคยเห็นสะพานตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นจุดดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูป เป็นการ
กระจายเงินมาสู่พ่อแม่พ่ีน้องในท้องถิ่น ซึ่งราคาที่ย่อมเยากว่านี้มีครับ เพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับท่านส าราญครับ  
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมว่าสะพานไม้เฉพาะกิจ สะพานไม้ไผ่ที่เขาท ากันเฉพาะกิจเวลาที่มีเทศกาล เวลามีถนน  
คนเดิน เทศกาลลอยกระทง ตัวนั้นผมดูว่าก็ยังเป็นจุดที่เชิญชวนให้คนสนใจที่จะมาถ่ายรูป สนใจที่จะมาท่องเที่ยว 
สนใจที่จะมาใช้จ่ายตรงนั้นมากกว่าสะพานถาวรครับ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือขอสนับสนุนแนวคิดของคุณส าราญครับ 
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อีกอย่างหนึ่งที่ขอฝากทิ้งท้ายก็คือว่า วันนี้ในทุกวาระที่ได้กล่าวกันมาจะมีอยู่ข้อความหนึ่งครับ ผมฝากไปยังท่าน
ผู้บริหารด้วยนะครับ เขาจะบอกไว้ว่า ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ไม่มีนะครับ ท่านผู้บริหาร 
มีตอบอะไรไหมครับ เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  กราบเรียนท่านประธานครับ ในเรื่องที่สมาชิกให้ข้อเสนอแนะเรื่องของการสร้างสะพานก็ต้องขอ  
น าเรียนที่ไปที่มาของโครงการนี้ครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีเรามองเห็นว่าการที่ สามารถ 
ที่จะพัฒนาเมืองได้และกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อม 2 ฝั่ง ต าบลท่าราบ ต าบลคลองกระแชง เราจะสังเกตเห็นว่าคน
เขาจะชอบพูดว่าตลาดทรัพย์สินเดี๋ยวนี้ไม่มีคนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยเลย เนื่องจากว่าสถานที่ไม่เพียงพอในเรื่องของ
การจอดรถในฝั่งท่าราบครับ เรามีความเห็นว่าถ้าเราจะพัฒนาเมืองเราคงจะต้องมีการท่องเที่ยวเข้ามา เราคงสามารถ
จะท าสะพานเชื่อมไปเพ่ือพัฒนาทางฝั่งตลาดเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักขึ้น สามารถจอดรถทางฝั่งคลองกระแชง
ได้ ทางวัดพลับได้ ถ้ามีคณะท่องเที่ยวมาก็สามารถน ารถทัวร์เข้าไปจอดได้ แล้วก็สามารถเดินข้ามมาเที่ยวในตลาด
ของเราแล้วต่อเนื่องไปได้ครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ออกแบบและมีการใช้งานสถาปัตยกรรมให้ร่วมสมัยเข้า
กับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและจังหวัดเพชรบุรีเรา เราได้ขออนุญาตทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่า คณะกรรมการ
เมืองเก่า เราได้ขออนุมัติต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง และยังสามารถที่จะท าเขื่อนป้องกันตลิ่งได้อีกด้วย เรามี
การท าบันไดจากเขื่อนลงมาเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมแล้วสามารถเชื่อมกันได้ ก็จะสังเกตว่าถ้าเราจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมเราก็จะจัดถนนทางฝั่งคลองกระแชงเป็นหลัก ต่อไปอาจจะเชื่อมไปถึงทางฝั่งท่าราบได้    ถ้าเราเดินไปได้
สะดวก สมัยก่อน เรา เคยท ากันอยู่ ค รั้ งหนึ่ งที่ มี ง าน เทศกาลต่ างๆ เป็นสะพานไม้ ไผ่  แต่ ช่ ว งน้ ามา 
ก็เสียหายไปครับ มองแล้วคงจะมีความจ าเป็นจริงๆ ในการพัฒนาอย่างถาวรเพ่ือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเพชรบุรี
อย่างยั่งยืน อันนี้ก็ขอน าเรียนทางสภาเทศบาล และจ านวนเงินในการด าเนินการครั้งนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างที่มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เข้ากับบริบทเมืองเก่า ตอนนี้ไม่มีรูปแบบขึ้นจอให้ดู แบบก็สวยงามเป็นอัตลักษณ์ ตอนนี้
ออกแบบได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มีกลุ่มของสกุลช่างเมืองเพชรได้มาช่วยกันคิดและออกแบบ มีวิศวกรที่ค านวณ
เรื่องโครงสร้างเพ่ือความปลอดภัยต่างๆ และมีการค านวณค่าก่อสร้างตามราคากลาง มีเจ้าหน้าที่จากทาง 
ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็เคยลงมาดู และท่านราชเลขานุการฯ ก็ลงมาดูว่าจะพัฒนาบริเวณนั้น ทางฝั่ง 
ท่าราบให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ท่านราชเลขานุการฯ ท่านได้บอกแล้วว่า ซึ่งตรงนี้ต่อไปจะได้ด าเนินการ 
ใช้งบประมาณของทรัพย์สินในการเชื่อมท าตลาดให้ดีกว่านี้ ท่านจะพัฒนาตลาด เก่าตรงฝั่งท่าราบให้ดีนะครับ  
ผมคิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับ พ่ีน้องประชาชนในเทศบาลเมืองเพชรบุรี และกระตุ้น เศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวได้มากยิ่งข้ึนนะครับ ผมคิดไว้อย่างนั้นขออธิบายชี้แจงกับสภาเทศบาลเพียงเท่านี้ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีอภิปรายผมขออนุญาต
พักการประชุม 10 นาทีครับ 
  เริ่มการประชุมต่อเลยนะครับ เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกคุณส าราญ คุณยังเสนอให้เลื่อนไหมครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  หมายความว่าวาระท่ี 8 ให้เลื่อนออกไปใช่ไหมครับ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  อยู่ที่คุณส าราญครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ผมเสนอให้เลื่อนออกไปก่อน 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ถ้าคุณส าราญเสนอให้เลื่อนผมขออนุญาตขอผู้รับรองด้วยครับ  
  สรุปว่าคุณส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ เสนอให้ เลื่อนวาระที่  8 มี ผู้ รับรองทั้งหมด 7 ท่าน  
(นายสุพล  อนามัย, นายยงยุทธ  สังวรณ์, นายศุภฤกษ์  บุญเต็ม, นายชายเอก  มีอ่ิม, นายเทียน  อินชื่นใจ,  
นายจเร  บูรณพานิช, นายวิรัตน์  จิระธนากร) ถือว่ารับรองถูกต้องตามระเบียบนะครับ  

ฉะนั้นเมื่อคุณส าราญเสนอให้เลื่อนมีท่านอ่ืนจะเสนออะไรไหมครับ เชิญครับคุณสมชัย 
นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี         
  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เขตที่ 2 ครับ ผมขออนุญาตเรียนถามคุณส าราญครับ ขอเลื่อนของท่านหมายความว่าท่านเห็นด้วยกับทั้งหมด 12 
โครงการใช่ไหมครับ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ท่านเห็นด้วยใช่ไหมครับ แต่ท่านไม่เห็นด้วยกับเรื่องสะพาน
โครงการเดียวถูกไหมครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอนุญาตท่านประธานครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เชิญคุณส าราญครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ผมเห็นด้วย 12 โครงการครับ ผมไม่เห็นด้วยเรื่องสะพาน แต่เป็นวาระเดียวกันหมดจะตัดวาระ
หนึ่งวาระใดไม่ได้ใช่ไหมครับท่านประธาน 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ถูกต้องครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เพราะฉะนั้นผมขอเลื่อนไปทั้งหมดและให้ฝ่ายบริหารเอาเข้ามาใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
เพราะเป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ใช่ไหมครับ ภายใน 30 วัน เดือนกุมภาพันธ์  ก็เอาวาระเข้ามาครับ 
ไม่เป็นไร แต่ถ้าวันนี้จะตัดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เพราะอยู่ในวาระเดียวกันครับ เท่านี้ครับท่านประธาน 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  สรุปว่าคุณส าราญ เสนอให้เลื่อนครับ คุณสมชัยมีอะไรอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะเสนออย่างอ่ืนไหมครับ เชิญครับคุณลัญชกร 
นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เขตที่ 3 ครับ ผมอยากจะเสนอให้ลงมติไปเลยครับท่านประธาน 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ถ้าคุณลัญชกรเสนอให้ลงมติผมก็ต้องขอผู้รับรองครับ ขอผู้รับรองคุณลัญชกรครับ มีผู้รับรองทั้งหมด  
6 ท่าน (นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์, นายฐิติพงษ์  นุชถาวร, นายวิโรจน์  นุชถาวร, นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์,  
นายกฤษณ  แสงวณิช, นายนคร  เทพพานิช) ถือว่ารับรองถูกต้องตามระเบียบนะครับ ฉะนั้นญัตติตรงนี้ที่ผมรับ 
เข้ามาด้วยวาจาครับมี 2 ญัตติ ญัตติรับรองถูกต้องก็ต้องมาดูครับว่า 2 ญัตตินี้ ว่าจะให้เลื่อนหรือให้ลงมติ ผมต้องถาม
เป็น 2 กรณีนะครับ  
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วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน ขณะนี้มสีมาชิกสภาเทศบาลทัง้หมด 17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้เลื่อนตามท่ีคุณส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ ได้เสนอ โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลมีมติให้เลื่อนตามท่ีคุณส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ ได้เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงให้เลื่อนจ านวน   9  ท่าน (นายสุพล  อนามัย, นายยงยุทธ  สังวรณ์, นายศุภฤกษ์  บุญเต็ม,    

นายชายเอก  มีอ่ิม, นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข, นายเทียน  อินชื่นใจ, 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ, นายจเร  บูรณพานิช, นายวิรัตน์  จิระธนากร) 

ไม่เลื่อน     8  ท่าน (นายจรินทร์  แสงเจริญ, นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์, นายฐิติพงษ์  นุชถาวร,  
         นายวิโรจน์  นุชถาวร, นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์, นายกฤษณ  แสงวณิช,      
       นายนคร  เทพพานิช, นายลัญชกร  ยอดดอกไม้) 

งดออกเสียงจ านวน   -  ท่าน   
  ฉะนั้นญัตติที่คุณลัญชกรเสนอมา ผมถือว่าไม่จ าเป็นต้องขอมติแล้ว เพราะญัตตินั้นได้ถูกให้เลื่อน 
ไปแล้วนะครับ 
นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ผมขอถอนญัตติเมื่อสักครู่ครับท่านประธานสภา  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ได้ครับ ขอบคุณครับคุณลัญชกร  
มติที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีมติให้เลื่อนเรื่องที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติเงิน
สะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฯ จ านวน 13 โครงการ ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ส านักช่าง)  
ด้วยคะแนนเสียงให้เลื่อนจ านวน   9  ท่าน  
ไม่เลื่อน     8  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   -  ท่าน   

สรุปสมาชิกสภาเทศบาลมีมติให้เลื่อนการอนุมัติเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฯ จ านวน 13 โครงการ 
ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ส านักช่าง) อาจจะต้องบรรจุเข้ามาในระเบียบวาระครั้งต่อไปครับ ถือว่ามติในวาระนี้ 
จบนะครับ 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง เรื่องอ่ืน ๆ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีประการ
ใดเรียนเชิญครับ  
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้อ านวยการกองต่างๆ ผมต้อง
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงส าหรับท่านสมาชิกที่ยังเห็นความส าคัญญัตติต่างๆ วันนี้ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับ 
ส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย เราอยู่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นสภาของประชาชนที่เขาให้เราเข้ามา สิ่งไหนที่ดีเราก็มา
ช่วยกัน สิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็พยายามครับ เพราะฉะนั้นองค์กรเทศบาลเมืองเพชรบุรีเป็นของประชาชน ไม่ได้ของคนใด
คนหนึ่ง พวกเราทุกคนเข้ามาเป็นตัวแทนของเขาแล้ว เขาไม่สามารถเข้ามาได้ครับหลายพันคน เราเข้ามาเป็นตัวแทน 
1 ในหลายพันคน เราต้องท าหน้าที่ให้ดี ต้องมีส านึกในหน้าที่ รู้บุญคุณของแผ่นดินที่เราอยู่ เราไม่ไปไหนครับเราต้อง
อยู่ตรงนี้เราท าให้ดี ผมเข้าใจครับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็พยายามท า  แต่บางทียังไม่ใช่ที่ดีที่สุด 
เพราะฉะนั้นเราต้องมาถกเถียงกัน ณ วันนี้ ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันแล้วทุกคนมีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งนั้นครับ 
ผมขอให้พวกเราท างานกันต่อไป สิ่งไหนเราชี้น าได้เราก็จะชี้น า ตรงไหนไม่ดีเราก็จะคัดค้านเพ่ือให้ท่านไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงครับ เราต้องท างานร่วมกันอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับ ขอบคุณครับ 



-28- 
 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอภิปราย เสนอแนะไหมครับ เชิญครับคุณสุพล 
นายสุพล  อนามัย  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรอง ท่านผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  
ผมนายสุพล อนามัย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 มีประชาชนฝากมาถาม เรื่องไม่เกี่ยวกับญัตติที่ 8 นะครับ ถามว่า
สนามกีฬาของเทศบาลได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว อย่างไรบ้าง จะเสร็จไหมครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ขอบคุณครับ มีท่านใดจะตอบไหมครับ เชิญครับท่านนายก 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  ขออนุญาตท่านประธานนะครับ ในเรื่องของสนามกีฬาที่ท่านสมาชิกคุณสุพลได้ถาม จริงๆ  
เป็นการเตรียมการไว้ว่าเราจะมีการสร้างสนามกีฬาของเทศบาลเมืองเพชรบุรีของเราตรงคลองยางครับ ตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนที่เราโยกย้ายของ ไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือสถานที่จอดรถ จะไปสร้างอยู่ที่บ้านกุ่มตามที่ได้เสนอผ่านสภา  
ไปตั้งแต่คราวที่แล้ว ในช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ ภายในปีนี้น่าจะออกแบบเสร็จแล้วค่อยมาด าเนินการ 
ท าเรื่องของประมาณราคาดูว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไร ที่เราจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนท าเรื่องของสนาม
กีฬา เพราะจริงๆ แล้วเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็ขาดสนามกีฬาและเป็นสถานที่ที่เยาวชน หรือผู้ใหญ่อยากให้มี 
เป็นสนามกีฬากลางของเทศบาลเมืองเพชรบุรี คณะผู้บริหารได้แถลงนโยบายกับประชาชนไปแล้ว ว่าเราต้องการ 
จะท าสนามกีฬาไว้เป็นที่ให้เยาวชนออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมต่างๆ ก าลังอยู่ในขั้นตอนของ
การด าเนินการท าอยู่ครับ ขอเรียนแจ้งเพียงเท่านี้ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะไหมครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะประการใด วันนี้ผมขอขอบพระคุณนางสาวกวิสรา  ฉุยฉาย  

นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล  
ท่านผู้อ านวยการส านัก/กองและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม วันนี้ผมขอขอบคุณและขอปิดประชุมครับ 
 
 

                                           ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 
 

 
(ลงชื่อ)     นางสาวบุษบา     สิงห์อมร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางสาวบุษบา     สิงห์อมร) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

(ลงชื่อ)     นายสรวิชญ์     เอี่ยมเอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม/ 
                                            (นายสรวิชญ์     เอี่ยมเอก)     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                                            หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
เมื่อวันที่   16  มกราคม  2566  เห็นว่าถูกต้อง   และให้น าเสนอสภาเทศบาลพิจารณารับรองต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)    นายลัญชกร    ยอดดอกไม้    ประธานกรรมการฯ 
                                           (นายลัญชกร    ยอดดอกไม้) 
 

(ลงชื่อ)    นายนคร         เทพพานิช     กรรมการฯ 
                                           (นายนคร         เทพพานิช) 
 

(ลงชื่อ)    นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์    เลขานุการฯ 
                                           (นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์) 
 

 
 

สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี รับรองรายงานการประชุมเมื่อ  2  กุมภาพันธ์  2566 
 
 
                        นายจรินทร์  แสงเจริญ 

(นายจรินทร์  แสงเจริญ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         


